



ทันหุ้น - SYNEX มั่นใจรายได้ปี 2559 เข้าเป้า 2.3 หมื่นล้านบาท พร้อมลุ้นธุรกิจครึ่งปีหลังเติบโตสดใส รับแรงหนุนจากการลงทุนและปรับปรุงด้านไอที พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้า Commercial Product หลังตีमानต์ยังขยายตัวต่อเนื่อง ด้านโปรกแนะ “ซื่อ” SYNEX ขึ้นเป้าราคา 6.88 บาท ประเมินพื้นฐานเป็นนี้แข็งแกร่งหลังจับมือดีลเลอร์ขยายการให้บริการ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 มีโอกาสจะเห็นการเติบโตที่ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเห็นลงทุนหรือการปรับปรุงด้านไอทีทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคยังมีความต้องการใช้เครื่องมือสื่อสารที่จะรองรับบริการที่มีความทันสมัยมากขึ้น

สำหรับภาพรวมผลประกอบการปี 2559 บริษัทยังมั่นใจว่ารายได้รวมจะทำได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ที่ 2.3 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6-7% จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 2.16 หมื่นล้านบาท เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมไอทีในประเทศปรับตัวดีขึ้น หลังมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโทรคมนาคมการสื่อสารสู่ระบบ 4G รวมไปถึงความการใช้ทางด้าน BIG DATA และ Cloud Service เป็นต้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ยอดขายเติบโตได้ตามเป้าหมาย

SYNEX เจาะฐานลูกค้าใหม่ หนุนรายได้แตะ 2.3 หมื่นล.

● ขยายฐานลูกค้าองค์กร

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทได้มีการแบ่งสินค้าออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ Commercial Product และ Consumer Product โดยบริษัทจะมีการเน้นยอดขายสินค้ากลุ่ม Commercial มากขึ้น เนื่องจากเป็นลูกค้ากลุ่มองค์กรที่มีกำลังซื้อ ซึ่งบริษัทจะเน้นการติดตั้งระบบ Networking โดยที่ผ่านมามีสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น เพราะบริษัทมีสินค้าที่ให้บริการอย่างครบวงจร รวมทั้งยังมี Financial Access และมีการเพิ่มกลุ่ม Networking ของ Hua Wei ที่สามารถเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้ของบริษัทในปัจจุบันยังคงแบ่งเป็นการดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอที และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขายให้กับลูกค้าในประเทศมากกว่า 99% และที่เหลือมาจากการส่งออกสินค้าไปในต่างประเทศ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยมองมองว่า SYNEX จะสามารถกระตุ้นการเติบโตของรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง จากการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง



สุธิดา มงคลสุธี

มีการพึ่งพิงสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ Smartphone ในกลุ่ม Anriod อย่าง Hua Wei และ Samsung ที่ SYNEX เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว และมียอดขายโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาของระบบ Window 10 ที่จะมาเพิ่มยอดขาย และเน้นการเพิ่มมูลค่าโปรดักต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการขาย

● เคารราคา 6.88 บาท

นอกจากนี้ SYNEX เริ่มมีการขยายกิจการไปยังกลุ่มประเทศอินโดจีน ซึ่งขณะนี้ที่ประเทศเมียนมาได้มี

การเพิ่มแบรนด์ในการจำหน่าย และคาดว่าในปี 2559 จะมียอดขายรวมเพิ่มขึ้นเกินกว่า 1 พันล้านบาท และ SYNEX ยังคงบันทึกกำไรจากการ Hedge FX รวมทั้งคาดว่าจะใช้จ่ายของ SYNEX จะลดลงจากการร่วมมือกับดีลเลอร์ในการทำ Service Partner ที่ช่วยให้ SYNEX ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริการลง แต่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยยังคงแนะนำ “ซื้อ” SYNEX และประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 6.88 บาท โดยมีปัจจัยหนุนจากยอดขายที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งยังสามารถเพิ่มการขายจากสินค้ากลุ่ม Commercial มากขึ้น และการปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริการลง ขณะที่มีแผนทำ M&A กับบริษัทที่อยู่ในตลาดเดียวกัน และการเพิ่มยอดขายอย่างมีเสถียรภาพจากการบุกตลาดในอินโดจีน

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น SYNEX ล่าสุดวานนี้ (4 ก.ค.59) ปิดที่ระดับ 6.30 บาท ลดลง 0.15 บาท เปลี่ยนแปลง 2.33% มูลค่าการซื้อขายรวม 11.88 ล้านบาท